
ส ำเนำ 
 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 
 สมัยประชุม สำมัญประจ ำปี  2564     สมัยแรก 

วันพฤหัสบดีท่ี  4  กุมภำพันธ์   2564  เวลำ  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 

 
 

 
 

ประกอบ 
๑.  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมญัประจ ำปี  พ.ศ.  2564 
๒.  เรื่องพิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
3.  เรื่องพิจำรณำขออนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2564 
4.  เรื่องพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมซ่อมแซมสถำนีสูบน  ำบ้ำนโพนดู่ 
5.  เรื่องพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสถำนีสูบน  ำบ้ำนห้วยไข่เขียด 
6.  เรื่องพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุค้ำง

จ่ำย 
 

        
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน   
อ ำเภอฟำกท่ำ   จังหวัดอุตรดิตถ์ 



 
ส ำเนำ 

บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน  
                                      สมัยสำมัญ  ประจ ำปี  2564  สมัยแรก 

วันพฤหัสบดีท่ี    4   กุมภำพันธ์  2564  เวลำ  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสองคอน 

ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายเมฆินทร์  อินทะยศ ประธานสภา อบต. เมฆินทร์  อินทะยศ  
2 นางอรทัย  ค าอ้าย รองประธานสภา อบต. อรทัย  ค าอ้าย  
3 นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ ส.อบต.หมู่ 6 เอี่ยม  แก้ววังอ้อ  
4 นายธีรนัย  อินฟากท่า ส.อบต.หมู่ 5 ธีรนัย  อินฟากท่า  
5 นางแสงรุณ  สีกา ส.อบต.หมู่ 7 แสงรุณ  สีกา  
6 นายดิเรก  บุญเทศ เลขานุการสภา อบต.สองคอน ดิเรก  บุญเทศ  
7 นายสาลี  จันท าโรง ส.อบต.หมู่ 4 สาลี  จันท าโรง  
8 นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ ส.อบต.หมู่ 1 กิตติพงษ์  เอียวงษ์  
9 นางจ ารัส  ท้าววงษ์ ส.อบต.หมู่ 3 จ ารัส  ท้าววงษ์  

10 นายอ าคา  เมืองบัวผัน ส.อบต.หมู่ 4 อ าคา  เมืองบัวผัน  
11 นางนวลศรี  เข็มทิศ ส.อบต.หมู่ 3 นวลศรี  เข็มทิศ  
12 นายม่วน  สอนงอก ส.อบต.หมู่ 9 ม่วน  สอนงอก  
13 นายสังเวียน  พันแพง ส.อบต.หมู่ 5 สังเวียน  พันแพง  
14 นายวันชัย  ปีลา ส.อบต.หมู่ 9 วันชัย  ปีลา  
15 นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา ส.อบต.หมู่ 2 นภัสวรรณ  ทิพปัญญา  
16 นางรัดดา  เพียงตา ส.อบต.หมู ่8 รัดดา  เพียงตา  
17 นางสุจินันท์  ค าอ้าย ส.อบต.หมู่ 6 สุจินันท์  ค าอ้าย  
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ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายสุนีย์  อุ้ยแก้ว นายก อบต.สองคอน สุนีย์  อุ้ยแก้ว  
2 นายประเสริฐ  จันทร์สูง รองนายก อบต.สองคอน ประเสริฐ  จันทร์สูง  
3 ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ รองนายก อบต.สองคอน ร.ต.อ.สมเดช  รัตนอาจ  
4 นางสาวพรพิมล  ก ามาแสน เลขานุการ นายก อบต.สองคอน พรพิมล  ก ามาแสน  
5 นายวรากร  ค าอ้าย ก านันต าบลสองคอน วรากร  ค าอ้าย  
6 นายสุภชีพ  พิมทุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  9 สุภชีพ  พิมทุม  
7 นางสาวขนิษฐา  ผุยดา ผู้อ านวยการกองคลัง ขนิษฐา  ผุยดา  
8 นายประมวล  บุสอน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  7 ประมวล  บุสอน  
9 นายธนโชติ  เพียงตา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  4 ธนโชติ  เพียงตา  

10 นายเกียรติชัย  จันโสดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  3 เกียรติชัย  จันโสดา  
11 นางค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล หัวหน้าส านักปลัด ค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล  
12 นายบ ารุง  จันโสดา ผู้อ านวยการกองช่าง บ ารุง  จันโสดา  
13 นางสาวกิจติญา  อูบแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กิจติญา  อูบแก้ว  
14 นายณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล นายช่างโยธาช านาญงาน ณัฐกฤต  ถวิลเพชรสกุล  
15 นางสาวกัญญารัตน์  ชมช่ืน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กัญญารัตน์  ชมช่ืน  

 
ผู้เข้าประชุม             17 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม        15 คน 
ผู้ไม่มาประชุม         -   คน   
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เริ่มประชุมเวลา    09.00  น. 
เลขานุการสภา  บัดนี้  มี  ส.อบต.สองคอน  มาประชุมกันจ านวน  17  คน  ถือว่าครบ

องค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภา  อบต.สองคอน   จุดเทียนธูป  บูชาพระ
รัตนตรัยและขึ้นท าหน้าท่ีด าเนินการ  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป  

ประธานสภา  ด าเนินการจุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   แล้วกลับมา  ณ  ท่ีนั่ง   
ประธานสภา เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  รองนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน  สมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  2564  ในพฤหัสบดีท่ี  4   
กุมภาพันธ์  2564  ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมปกติ   รวม  6  วาระ  แล้วจะ
ต่อด้วยสุดท้ายจะเป็นวาระอื่นๆ  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้ทุกท่านได้
รับทราบแล้ว  ในโอกาสนี้ผมขอเปิดการประชุมและเข้าระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป 

ระเบียบวำระที่  1 เร่ือง   ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธานสภาฯ                 การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี  2564  และได้อ่านประกาศ

องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่อง  การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจ าป ี 2564  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๒1  ประกอบกับมติท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก   ปี พ.ศ. 2563  
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สองคอน  สมัยสามัญประจ าปี  ๔  สมัย  โดยก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ในปี พ.ศ.2564   ในเดือน  กุมภาพันธ์  ระหว่าง
วันท่ี  1 - 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  นั้น 
       ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน จึงขอประกาศการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
สมัยแรก  ไม่เกิน  ๑๕  วัน    วัน  เพื่อพิจารณา  ๑.) เรื่องการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  พ.ศ.  2564    2.)  เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา   3.)  เรื่องพิจารณาขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2564  4.)  เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้าน
โพนดู่  5.)  เรื่อง  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสถานีสูบน้ าบ้านห้วย   ไข่เขียด  
และ 6.)  เรื่องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุค้างจ่าย  ขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี  4  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ ณ  วันท่ี 28  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕64 ลงช่ือนายเมฆินทร์  อินทะยศ   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน   

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2563  ครั้งท่ี  1  วันพฤหัสบดีท่ี  24  ธันวาคม  2563  

ประธานสภา            เลขานุการสภาได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสภา  อบต.สองคอน 
สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2563  ครั้งท่ี  1  วันพฤหัสบดีท่ี  
24  ธันวาคม  2563   แจกจ่ายให้ท่าน  ส.อบต. ทุกท่านแล้ว   ขอเชิญ
เลขานุการสภา อบต. 

เลขานุการสภาฯ                       เรียนท่านประธานสภา,  สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม   
                               ใน ฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้จัดท าส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  สมัยประชุม 
                               สมัยสามัญ   สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2563  ครั้งท่ี  1  วันพฤหัสบดีท่ี  24   
                               ธันวาคม  2563  มี  จ านวน  27  หน้า   ไม่ทราบว่ามีท่าน  ส.อบต.  ท่านใดจะ 
                               ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความประการใด 
ประธานสภา                        มีไหมครับ  ส.อบต.  ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดหรือไม่  ถ้าไม่มี 
                               ถือว่าท่ี ประชุมสภา อบต.  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.  สองคอน   
                               สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  2563  ครั้งท่ี  1  วันพฤหัสบดีท่ี   
                               24  ธันวาคม   2563 
ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สภา อบต.สองคอน  สมัยประชุม   
                                สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี  2563  ครั้งท่ี  1 วันพฤหัสบดีท่ี  24  ธันวาคม    
                                2563 
                                
 
ระเบียบวำระที่  3    เร่ืองกระทู้ถำม 
 
   ไม่มี 
 
 
ระเบียบวำระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินตั งขึ นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   ไม่มี 
 
 
ระเบียบวำระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
   5.1  เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี  2564 
ประธานสภา  ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   2564   

สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนในปีงบประมาณ   2563   ได้
ก าหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญประจ าปี ไว้  4  สมัย  สมัยแรกในเดือน 
กุมภาพันธ์   สมัยประชุมสามัญครั้งท่ีสอง  เดือนมิถุนายน  สมัยประชุมสามัญครั้ง
ท่ีสาม  เดือนสิงหาคม  และ สมัยประชุมสามัญครั้งท่ีส่ี  เดือนธันวาคม  ก าหนดวัน  
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                               เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  

2564  และในแต่ละสมัยประชุมสามัญมีก าหนดไม่เกิน   15  วัน   
                               บัดนี้สมัยประชุมสามัญประจ าปี  2563  ได้ส้ินสุดสมัยประชุมตามปีปฏิทินไปใน

เดือนธันวาคม   2563  แล้วนั้น   และในปีงบประมาณ  2564  จะต้องก าหนด
ประชุมสามัญประจ าปีกันใหม่   ว่าจะมีกี่สมัยแต่ต้องไม่เกิน  4  สมัย   ขอเชิญ
เลขานุการสภา  อบต.    ได้ช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้   ส.อบต. เพื่อ
พิจารณา 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ตาม  พ.ร.บ.  สภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ( ฉบับท่ี  6 )  พ.ศ. 2552  มาตรา  53  ในปีหนึ่งมีสมัยประชุม
สามัญ  2  สมัย   หรือหลายสมัย  แล้วแต่สภา  อบต.จะก าหนด แต่ต้องไม่ให้เกิน  
4  สมัย   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาก าหนด    และสมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่งๆ  ให้มีก าหนดไม่เกิน  15   วัน   แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก  
จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547  หมวด  2 การประชุมข้อ 21  การ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี   
โดยให้น าในหมวด  1 ข้อ  11   วรรค  3    ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย   
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  การ
ก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง 

                               ส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด    ส าหรับ  อบต.  สองคอนของเรา  ในปี  2563  ได้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 2564  ภายใน
เดือน  กุมภาพันธ์  2564  ท่ีเราก าลังประชุมในวันนี้   ส าหรับสมัยประชุมสามัญ
ท่ี 2   หรือหลายสมัย   ให้สมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านได้พิจารณาก าหนดว่าจะมีกี่
สมัยในปี  2564  นี้  และให้ก าหนด  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป   และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก   ของปีถัดไป จึง
ขอช้ีแจงข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ  และพิจารณาต่อไป   

ประธานสภา  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2564  และวันเริ่มก าหนดประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  คือ พ.ศ.  2565   ผมขอน าปรึกษาหารือท่ีประชุม
สภา อบต. ว่าระยะเวลาการก าหนดสมัยประชุมสามัญดังกล่าวควรจะอยู่ในห้วง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมใดขอเชิญสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็น  

ท่ีประชุม  โดยมีสมาชิกสภาฯ  ไ ด้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  ซึ่ ง
ประธานสภาก็ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาฯ  ผู้ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   จนกระท้ังไม่มีสมาชิกสภาผู้ใด
จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ  ได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือในการ

ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564   และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยประเด็นใดจะชักถามหรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ  ท่านประธานสภาครับ  ผมขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในการก าหนดสมัยประชุม
สามัญประจ าปี  ให้ก าหนดเป็นปีปฏิทิน  คือต้ังแต่เดือน  มกราคม – ธันวาคม   
ของปี   เป็นสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  พ.ศ.  2564  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกได้ก าหนดภายในเดือน
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564   เป็นสมัยประชุมสามัญท่ี  1  (ครั้งแรก)  คือท่ีเราประชุม
สามัญในวันนี้   และตาม  พ.ร.บ. สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา  53  ก าหนดว่า  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  2  
สมัย  หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาจะก าหนดแต่ต้องไม่เกิน  4  สมัย    ตามท่ีผมได้ 
น าเรียนไปข้างต้นแล้ว  ส าหรับในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีท่ีเคย
ปฏิบัติกันมา  คือสมัยประชุมสามัญท่ี  1  หรือครั้งแรกจะก าหนดภายในเดือน
กุมภาพันธ์  สมัยประชุมสามัญท่ี  2  ก าหนดภายในเดือนมิถุนายน   สมัยประชุม
สามัญท่ี  3    ก าหนดภายในเดือนสิงหาคม  และสมัยประชุมสามัญท่ี  4  ก าหนด
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้วเมื่อเห็นว่าเป็นการ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง  อบต. สามารถท าค าร้องยื่นต่อนายอ าเภอขอให้เปิดสมัย
ประชุมวิสามัญให้นายอ าเภอเรียกประชุมวิสามัญตามระเบียบได้ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบการ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยประเด็นใดจะ
ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว  ผมก็ขอให้
ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติการก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.2564 
และการก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไป  ดังนี้ 

สมัยแรก  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  1  เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  วันท่ี  15  เดือน
กุมภาพันธ์  ก าหนด 15 วัน 

สมัยสอง  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  16  เดือนมิถุนายน  ถึง  วันท่ี  30  เดือน
มิถุนายน  ก าหนด 15  วัน 

สมัยสาม  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  10  เดือนสิงหาคม  ถึง  วันท่ี  24  เดือน
สิงหาคม  ก าหนด 15 วัน 

สมัยส่ี  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  17  เดือนธันวาคม  ถึง  วันท่ี  31  เดือน
ธันวาคม  ก าหนด 15 วัน 
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 และก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปี   สมัยแรกของปีถัดไป  ปี  พ.ศ.  
2565  ภายในเดือนกุมภาพันธ์  คือต้ังแต่วันท่ี  1  เดือนกุมภาพันธ์  ถึงวันท่ี  
15 เดือนกุมภาพันธ์  ก าหนด 15  วัน  

ท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564
เป็น  4  สมัย  สมัยประชุมท่ีเหลือสมัยประชุมสามัญสมัยท่ี 2   ก าหนดภายใน
เดือนมิถุนายน  สมัยประชุมสามัญท่ี  3 ก าหนดภายในเดือนสิงหาคม  และสมัย
ประชุมสามัญท่ี  4  ก าหนดภายในเดือนธันวาคม  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี  สมัยแรกของปีถัดไปคือปี  พ.ศ. 2565  ภายในเดือน 

                               กุมภาพันธ์  2565  และก าหนดในแต่ละสมัยประชุมสามัญมีก าหนด 15 วัน ตาม
รายละเอียดข้างต้น    ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ     16 เสียง 
ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
งดออกเสียง 1        เสียง 

 

5.2  เร่ือง  พิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ   
ประธานสภา อบต.  ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาการเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสองคอน  ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
เลขานุการสภา อบต.  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต.  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ   103  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคล
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน 

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 
         สภาท้องถิ่นอาจแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญ  เพื่อพิจารณา
กิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ี
ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ ์

(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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(4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ข้อ  106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ 

(1)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ตาย 
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นส้ินสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่   หรืองานท่ีได้รับ

มอบหมายเสร็จส้ินลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าท่ี 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีท่ีสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  
ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 โดยปกติแล้วกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน
เราจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน  2  คณะ  คือ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  และ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  จึงเรียนต่อท่ีประชุมเพื่อโปรด
พิจารณาตามข้อระเบียบท่ีน าเสนอข้างต้นต่อไปครับ 

ประธานสภา อบต.  ผมจะให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้พิจารณา
และเสนอรายช่ือสมาชิกสภา อบต. หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา 
อบต. แล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภา อบต.เป็นผู้เสนอจะต้องมี
สมาชิกสภา อบต.รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีนายก อบต.เป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  โดยจะพิจารณาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม  ซึ่งคณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  
คน  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอรายช่ือครับ 

นางจ ารัส  ท้าววงษ์  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  ดิฉันนางจ ารัส  
ท้าววงษ์  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  3   ขอเสนอ  นายสังเวียน  พันแพง                     
ต าแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  5  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม 

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นายสาลี  จันท าโรง  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  กระผมนายสาลี  

จันท าโรง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  4  ขอรับรองนายสังเวียน  พันแพง                     
ต าแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  5 

นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  ดิฉันนางนภัสวรรณ  
ทิพปัญญา  สมาชิกสภา อบต. หมู่  2  ขอรับรอง นายสังเวียน  พันแพง                     
ต าแหน่ง  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  5 
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นางแสงรุณ  สีกา  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  นางแสงรุณ  สีกา  

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี 7  ขอเสนอ  นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  ดิฉันนางเอี่ยม         

แก้ววังอ้อ สมาชิกสภา อบต. หมู่  6  ขอรับรอง นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี  1 

นายอ าคา  เมืองบัวผัน  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ กระผมนายอ าคา  
เมืองบัวผัน  สมาชิกสภา อบต. หมู่  4  ขอรับรองนายกิตติพงษ์  เอียวงษ์  

                                          สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี  4 
นายวันชัย  ปีลา                                กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ   กระผมนายวันชัย           
                                          ปีลา  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  9  ขอเสนอ  นายม่วน  สอนงอก   
                                          สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ประธานสภา อบต.  ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นางรัดดา  เพียงตา              กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพดิฉันนางรัดดา   
                                          เพียงตา  สมาชิกสภา อบต. หมู่  8  ขอรับรอง นายม่วน  สอนงอก 
                                          สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี  9  
นายสาลี  จันท าโรง              กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  กระผมนายสาลี   
                                          จันท าโรง  สมาชิกสภา อบต. หมู่  4  ขอรับรองนายม่วน  สอนงอก                       
                                          สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 9  
นายม่วน  สอนงอก                              กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ   กระผมนายม่วน  

สอนงอก  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ท่ี  9  ขอเสนอ  นางจ ารัส  ท้าววงษ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ประธานสภา อบต.   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์   กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพกระผมนายกิตติพงษ์  
                                           เอียวงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่  1  ขอรับรอง นางจ ารัส  ท้าววงษ์ 
                                           สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 3 
นายธีรนัย  อินฟากท่า   กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพกระผมนายธีรนัย   
                                           อินฟากท่า   สมาชิกสภา อบต. หมู่  5  ขอรับรองนางจ ารัส  ท้าววงษ์  
                                           สมาชิกสภา  อบต. หมู่ท่ี 3  
นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา  กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา   
                                           สมาชิกสภา อบต. หมู่  2  ขอรับรองนางแสงรุณ  สีกา สมาชิก 
                                           สภา  อบต. หมู่ท่ี  7 
 ประธานสภา อบต.   ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
นางนวลศรี  เข็มทิศ   กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพดิฉันนางนวลศรี  เข็มทิศ                                             
                                           สมาชิกสภา อบต. หมู่  3  ขอรับรอง นางแสงรุณ  สีกา   
                                           สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
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นายวันชัย  ปีลา           กราบเรียนท่านประธานสภา อบต. ท่ีเคารพ  นายวันชัย  ปีลา 
                                           สมาชิกสภา อบต. หมู่  9  ขอรับรองนางแสงรุณ  สีกา  สมาชิก 
                                           สภา  อบต. หมู่ท่ี  7 
ประธานสภา  อบต.                 มีผู้ใดท่ีจะเสนอรายช่ือผู้ใดเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม  อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเห็นชอบและขอสรุปคณะกรรมการสภาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการ
เลือกในวันนี้แล้ว  ดังนี้ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน  5  ท่าน  คือ 
1. นายสังเวียน  พันแพง  ส.อบต.หมู่ท่ี  5 
2. นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์  ส.อบต.หมู่ท่ี  1 
3. นายม่วน  สอนงอก  ส.อบต.หมู่ท่ี  9 
4. นางจ ารัส  ท้าววงษ์  ส.อบต.หมู่ท่ี  3 
5. นางแสงรุณ  สีกา  ส.อบต.หมู่ท่ี  7 

ประธานสภา  อบต.            ตามท่ีได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ได้คณะกรรมการท้ังหมดจ านวน  5  ท่าน  ซึ่งจะให้
คณะกรรมการท้ัง  5  ท่านได้คัดเลือกประธานและเลขานุการตรวจ
รายงานการประชุมกันเอง  เมื่อได้ผู้ด ารงต าแหน่งแล้วโปรดแจ้งให้
ประธานสภาทราบต่อไป 

ท่ีประชุม   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ปรึกษาหาหรือกันแล้ว
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นายสังเวียน  พันแพง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ท่ี 5  
เป็นประธานกรรมการ  และนางจ ารัส  ท้าววงษ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  
3  เป็นเลขานุการ  ส่วนสมาชิกสภาอีก  3  ท่านเป็นกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ 

ประธานสภาฯ            ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้
ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้เป็นเวลา  10.30  น.  
กระผมขอพักการประชุมไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหารว่าง
พร้อมเครื่องด่ืมก่อน  แล้วเราจะมาประชุมในระเบียบวาระท่ี  5.3  ต่อใน
เวลา  10.45 น.  เชิญพักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืมครับ 

เลขานุการสภา       บัดนี้ เวลา 10.45 น. ผมขอด าเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบ
รายช่ือสมาชิกสภาอบต.ท่ีได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิก
สภา ทุกท่านเข้าท่ีประชุม มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์
ประชุม  จ านวน  17  คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่าน
ประธานสภา อบต.สองคอนประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ  
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5.3 เร่ือง พิจำรณำขออนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
2564 

ประธานสภาฯ             ต่อไปเป็นเรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564  
ขอให้  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
สอ งคอ น  ใน ฐ าน ะ เ จ้ าห น้ า ท่ี ง บป ระ ม าณ ไ ด้ ช้ี แจ ง เกี่ ย ว กั บ ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวข้องในการโอนให้ท่ีประชุมทราบ  เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

ผู้อ านวยการกองคลัง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณก่อนท่ี 
รักษาราชการแทน        จะให้ท่านนายก อบต. ได้ช้ีแจงให้รายละเอียดขออนุมัติการโอนฯ ดิฉันขอช้ีแจง 
ปลัด  อบต.                ระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติการโอนฯ  แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่าย  ซึ่ ง เป็นอ านาจของสภา อบต.   ดังนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี  
พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณในข้อ  27  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  ท่ีดิน  และส่ิงก่อสร้าง  ปริมาณ  
คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  จึงน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ  ทราบและด าเนินการพิจารณาต่อไป 

ประธานสภา   ขอขอบคุณผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ท่ีได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายทางราชการเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ
รายจ่ายให้สมาชิกสภา อบต.  รับทราบ  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ  และ
ต่อไปขอเรียนเชิญนายก อบต.  ในฐานะผู้บริหารท่ีขออนุมัติต่อสภา  ขอเรียนเชิญ 

นายก  อบต.    กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ผู้มีเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน                 
กระผมนายสุนีย์   อุ้ยแก้ว  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2564  เนื่องจากจะด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
สองคอน  โดยเปล่ียนหลังคากระเบ้ืองว่าวเป็นกระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคาซีแพคโม
เนีย  ซึ่ง  ณ  ปัจจุบัน  ราคากระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคาซีแพคโมเนีย  สีเขียว เพิ่ม
สูงขึ้น  กระผมจึงจ าเป็นต้องขออนุมัติประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2564  เพื่อให้ด าเนินการได้ต่อไปดังนี้  

  โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
ต าแหน่งต่างๆ  ของส านักปลัด  พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  และเงิน
เล่ือนขั้นต่างๆ  จ านวน  10  อัตรา    ได้แก่  (1)  ปลัด  อบต.  จ านวน  1  อัตรา 

   (2) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน  1  อัตรา  (3)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
   จ านวน  1  อัตรา  (4)  นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน  1  อัตรา  (5)  เจ้า 
                               พนักงานพัฒนาชุมชน   จ านวน  1  อัตรา  (6)  เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  2   
                               อัตรา  (7)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน  1  อัตรา  (8)  

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  จ านวน  1  อัตรา  (9)  นักจัดการงานท่ัวไป  จ านวน  1  
อัตรา  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
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                               ท่ัวไป  (00110)  งานบริหารท่ัวไป  (00111)  งบประมาณต้ังไว้  2,950,000  
บาท  ซึ่งปัจจุบันเงินเดือนพนักงาน คงเหลือ  2,069,539.-บาท  หากด าเนินการ
โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  90,000  บาท  คงเหลือ  
1,979,539.-บาท 

  โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภท  ปรับปรุงอาคารส านักงาน  อบต.สองคอน  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  โดยเปล่ียนหลังคากระเบื้อง
ว่าวเป็นกระเบ้ีองคอนกรีตมุงหลังคาซีแพคโมเนีย  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการท่ี อบต.สองคอน  ก าหนด  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)  งบประมาณต้ังไว้  252,000.-บาท  โอน
เพิ่ม  90,000.-บาท   

ประธานสภา   ตามท่ี นายก อบต.  ได้น าเสนอขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  2564  โดยจะโอนลดหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
ประเภทเงินเดือนพนักงาน   เป็นจ านวนเงิน  90,000.-บาท  เพื่อน าไปจ่ายใน
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภท  ปรับปรุงอาคารส านักงาน  อบต.สองคอน  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  โดย
เปล่ียนหลังคากระเบ้ืองว่าวเป็นกระเบ้ีองคอนกรีตมุงหลังคาซีแพคโมเนีย   จ านวน
เงิน  90,000.-บาท  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามข้อสงสัยประเด็นใด  อย่างใด
หรือไม่   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  แสดงความคิดเห็นครับ  

ท่ีประชุม   ปรากฏว่า  ได้มีสมาชิกสภาฯ  ได้แสดงความคิดเห็นอภิปราย  และซักถาม
ผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางเป็นจ านวนมาก   ซึ่งประธานสภาฯ ก็ได้อนุญาตให้
สมาชิกฯ  ผู้ประสงค์ท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย   ได้แสดงความคิดเห็น
หรืออภิปราย    โดยสลับกับอนุญาตให้ผู้บริหารฯ  ได้ช้ีแจงหรือตอบประเด็นปัญหา 
เป็นระยะๆ ซึ่งท่ีประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง   จนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯ 
ผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปรายหรือจะแสดงความคิดเห็นอีก 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาผู้ใดท่ีจะอภิปราย  หรือแสดงความคิดเห็นสอบถามอีก
หรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุม   สมาชิกสภาผู้ใดท่ีเห็นสมควรอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภท  ปรับปรุงอาคารส านักงาน  อบต.สองคอน  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  โดยเปล่ียนหลังคากระเบื้อง
ว่าวเป็นกระเบ้ีองคอนกรีตมุงหลังคาซีแพคโมเนีย  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการท่ี อบต.สองคอน  ก าหนด  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  งานไฟฟ้าถนน (00242)    งบประมาณต้ังไว้  252,000.-บาท  
ตามท่ีนายก อบต.สองคอนเสนอ  ขอได้โปรดยกมือข้ึน (ส.อบต. ยกมือ 16 คน) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปี  
2564  ขอโอนงบประมาณเพิ่มเติม  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน โดยเปล่ียนหลังคากระเบื้องว่าวเป็น           
กระเบ้ีองคอนกรีตมุงหลังคาซีแพคโมเนีย  เสนอด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

                              ตามท่ีนายก  อบต. สองคอน   เสนอด้วยคะแนนเสียง   ดังนี้ 
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เห็นชอบ  16     เสียง 
   ไม่รับเห็นชอบ      - ไม่มี  
   ไม่มาประชุม   - เสียง 
   งดออกเสียง   1 เสียง 
 

5.4 เร่ืองพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมซ่อมแซมสถำนีสูบน  ำบ้ำนโพนดู่ 
ประธานสภาฯ       ต่อไปเป็นเร่ืองพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสะสมเพื่อซอ่มแซมสถานีสูบน้ าบ้านโพนดู่ 
                                 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนทุกท่านได้พิจารณาตามโครงการให้

ละเอียดรอบคอบ  ดังน้ันจึงขอให้ทางผู้บริหาร  อบต.  ได้ช้ีแจงและน าเสนอหลักการและ
เหตุผลความจ าเป็น  และโครงการเพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ต่อไป  และก่อนท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  จะได้น าเสนอหลักการ
และเหตุผลในการขออนุมัติ   ขอเชิญนางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ
กองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ในฐานะเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อบังคับหนังสือสั่งการหรือท่ี
เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสะสมให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ   

นางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ก่อนอื่น 
ผู้อ านวยการกองคลัง      ท่ีทางสภาอบต.   จะลงมติอนุมัติใดๆ   ในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม   ด าเนินการท่ี

ผู้บริหาร  อบต.   จะได้น าเสนอนั้น   ดิฉันมีเรื่องท่ีจะช้ีแจงความท าเข้าใจให้ทุก
ท่านได้เข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวข้อง  ก่อน
การพิจารณาตัดสินใจลงมติอนุมัติใดๆ  ให้ระเอียดรอบคอบ  เพื่อไม่ให้มีปัญหาใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้
และไม่ให้มีปัญหาในภายหลัง   ในการจ่ายจากเงินสะสมต้องมีเหตุผลความจ าเป็น
ท่ีจะต้องท า  และสามารถอธิบายได้ท้ังทางสภาและผู้บริหาร ตลอดจนการ
ตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. หรือจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจากจังหวัด และอ าเภอเป็นต้น  หรือ
แม้กระ ท่ังสามารถตอบ  และอธิบายให้ประชาชนได้  คือ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้
ไม่เกินร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีนั้น  โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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(1) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ 
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(2) เมื่อได้รับอนุติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
           ดังนั้น  จึงน าเรียนเสนอพอสังเขปตามระเบียบ  และขั้นตอนท่ีกล่าวมา
ข้างต้นให้สมาชิกสภา อบต.  ทุกท่านน าไปประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่าย
จากเงินสะสมตามโครงการฯ  และกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  
และขอช้ีแจงเกี่ยวกับข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายท่ีจ าเป็น ณ วันท่ี 31  มกราคม 
2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ขอน าเรียนทุกท่านตามตารางดังนี้ 
ค่ะ 
 
 
 



 
 

1.ข้อมูลเงินสะสม/ส ำรองรำยจ่ำยที่จ ำเป็น ณ วันที่  31  มกรำคม  2564 
    

หน่วย : บาท 

เงินสะสมที่น าไปใชไ้ด้ ส ารองจ่ายเงินสะสม คงเหลือเงินสะสม ส ารองงบบุคลากร ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับ เงินสะสมคงเหลือ ส ารองกรณี คงเหลือเงินสะสม 

ณ ปัจจุบันหลงัจาก ที่มีภาระผูกพันแล้ว ที่น าไปใชไ้ด้ (ประมาณ 3 เดือน) จัดสรรเงินอุดหนุน 
 

สาธารณภัย 10% ที่น าไปใช้จ่ายได้ 

ตรวจสอบยอดเงิน แต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยัง ณ ปัจจุบัน 
 

 -เงินเดือน ค่าตอบแทนครู 
 

    

และหักเงินสะสม ไม่ได้ด าเนินการหรือ   
 

ผู้ดูแลเด็ก ประมาณ 3 เดือน 
 

    

ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. อยู่ระหว่างด าเนินการ   
 

 -อ่ืน ๆ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ 
 

    

หรือ ก.ส.อ. แล้ว และยังไม่ได้เบิกจ่าย   
 

ผู้พิการ ประมาณ 2 เดือน 
 

    

 (1)  (2)  (3) = (1) - (2)  (4)  (5)  (6) = (3) - (4) - (5)  (7) = (6) x 10%  (8) = (6) - (7) 
 
 

14,999,366.53 
 
 
 

0.00 
 

14,99,366.53 
 

6,004,980.00 
 

 
1,822,500.00 

 

 
7,171,886.53 

 

 
3,585,943.27 

 

 
3,585,943.27 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 15 
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ส าหรับช่องท่ี 1 เงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหัก
เงินสะสมท่ีต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว เป็นเงิน  14,999,366.53  บาท 
ช่องท่ี 2 ส ารองจ่ายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ยังไม่ไ ด้
ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน 0.00  บาท  ช่อง
ท่ี 3 คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้ ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน 14,999,366.53  บาท  
ช่องท่ี 4 ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 6 เดือน) เป็นเงิน 6,004,980.00  บาท 
ช่องท่ี 5 ส ารองจ่ายประจ าท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า  เป็นเงิน 1,822,500  
บาท ช่องท่ี 6 เงินสะสมคงเหลือ 7,171,886.53  บาท ช่องท่ี 7 ส าหรับกรณี  สา
ธารณภัย 50% เป็นเงิน 3,585,943.27  บาท และช่องท่ี 8 คงเหลือเงินสะสมท่ี
น าไปใช้จ่ายได้ 3,585,943.27  บาท  ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เสนอให้
สภาพิจารณาอนุมัติ  เพื่อท่ีจะน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ประธานสภา  ขอขอบคุณ นางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการ
แทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ท่ีได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายทาง
ราชการเกี่ยวกับการจ่ายจากเงินสะสม  และข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ให้สมาชิก
สภา อบต. รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ     

ประธานสภา                           ต่อไปขอเรียนเชิญนายก อบต.  ในฐานะผู้บริหารได้น าเสนอโครงการจ่าย 
                               จากเงินสะสมท่ีขออนุมัติต่อสภา  ขอเรียนเชิญ 
นายก  อบต.            ขอขอบคุณประธานสภา  และขอน าเสนอโครงการของผู้บริหารท่ีจะขอ

อนุมัติจากสภา อบต.  แห่งนี้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน
น าไปบริหารเงินงบประมาณด าเนินตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  จ านวน 1  โครงการ  คือ  ซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้าน
โพนดู่  สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  รับมอบภารกิจโครงการ
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านโพนดู่  จากโครงการชลประทาน
อุตรดิตถ์  ส านักงานชลประทานท่ี 3 ให้เป็นผู้ดูแลบ ารุงรักษา และด าเนินการจัด
กิจกรรมต่อเนื่อง  และเมื่อฤดูฝนท่ีผ่านมาได้ถูกน้ าท่วมท าให้แพสูบน้ าได้รับความ
เสียหาย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้ด าเนินการร้องขอให้อ าเภอฟากท่า
ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมดังกล่าว  แต่ก็ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือแต่อย่างใด  ประกอบกับใกล้จะถึงฤดูท านาแล้ว จึงจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการซ่อมแซมสถานีสูบน้ า  เพื่อจะได้มีเครื่องสูบน้ าไว้ให้บริการแก่ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้น้ าสถานี สูบน้ าบ้านโพนดู่  โดยกองช่างได้จัดท าประมาณการ ไว้ ท่ี  
499,800.-บาท  ดังนั้นจึงมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามรายละเอียด  และประมาณการท่ีได้
แจกจ่าย  แก่สมาชิกสภาแล้ว  โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนมี
ยอดเงินสะสมงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  31  มกราคม  2564  ตรวจสอบ
สถานกา ร ณ์ค ลั ง จ ากห น่ ว ย ง าน ค ลั ง แ ล้ วมี เ งิ น ส ะสม ท่ีน า ไ ป ใ ช้ จ่ า ย ไ ด้  
3,585,943.27.-  บาท  (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยส่ีสิบสามบาท
ยี่สิบเจ็ดสตางค์)  โดยขออนุมัติต่อสภาเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จ านวน  499,800.-บาท  (ส่ีแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
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                               โดยยังคงเหลือยอดเงินสะสมแสดงฐานะการเงินอยู่จ านวน  3,086,143.23  บาท  
(สามล้านแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)    ซึ่งเงินสะสมท่ีขอ
อนุมัติดังกล่าว  จะปรากฏในรายละเอียดประมาณการท่ีได้แจกจ่ายให้กับทางสมาชิก
สภา อบต. ทุกท่านได้พิจารณา ดังนั้น  กระผมจึงขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้จ่ายจากเงิน
สะสม  ตามแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น  โครงการซ่อมแซมแพสูบน้ า  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  บ้านโพนดู่  หมู่ท่ี  
2  ต าบลสองคอน  รายละเอียดตามประมาณการท่ี อบต.สองคอน ก าหนด  เป็นเงิน  
499,800.-บาท  ส าหรับข้อระเบียบกฎหมายการจ่ายจากเงินสะสมตามท่ีนางสาว
ขนิษฐา  ผุยดา  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอนได้ช้ีแจงให้ทราบแล้ว  จึงขอความเห็นชอบให้สภาพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป   

ประธานสภา   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้น าเสนอโครงการจ่าย
จากเงินสะสมขออนุมัติโครงการดังกล่าวต่อสภาข้างต้น มีสมาชิกสภาท่านใดมี
ประเด็นท่ีจะซักถามหรือมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญ 

ท่ีประชุม   ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซักถาม  
ผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางกันอย่างเป็นจ านวนมาก ซึ่งประธานสภาฯก็ได้อนุญาตให้ 
สมาชิกฯผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย
โดยสลับกับอนุญาตให้ผู้บริหารฯได้ช้ีแจงตอบประเด็นปัญหาเป็นระยะๆซึ่งท่ีประชุม
ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย  
และแสดงความคิดเห็นอีก 

ประธานสภา   ตามท่ีท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติการจ่ายเงิน
สะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว  มีสมาชิกสภาท่านใด  มีประเด็น
ข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติม  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ใด
ท่ีเห็นว่าสมควรอนุมัติการจ่ายเงินสะสมซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านโพนดู่  จ านวน  1  
โครงการ  โปรดยกมือครับ   (สมาชิกสภา อบต.  ยกมือ  16  ท่าน) 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินสะสมซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านโพนดู่  โดยไม่มีผู้
คัดค้านหรือมีความเห็นแย้ง   ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

  เห็นชอบ  16   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
  ไม่มาประชุม -      เสียง 
  งดออกเสียง 1     เสียง 

5.5  เรื่องพิจำรณำปรบัปรุงแก้ไขข้อบังคบัสถำนีสบูน  ำบ้ำนห้วยไข่เขียด 
ประธานสภาฯ              ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสถานีสูบน้ าบ้านห้วยไข่เขียด  ขอ 
                                  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  น าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา   
                                  ขอเชิญครับ 
นายก อบต.สองคอน          เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  และผู้มี 
                                  เกียรติทุกท่าน  กระผมขอน าเรียนต่อท่ีประชุมดังน้ี  สืบเน่ืองจากองค์การบริหาร 
                                  ส่วนต าบลสองคอน ได้ด าเนินการประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                  สองคอนว่าด้วย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ต้ังแต่  พ.ศ. 2551 เพื่อ  
                                  ออกข้อบังคับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  บังคับใช้กับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าในพื้นท่ี 
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                                 ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนท้ัง  2  แห่ง  คือ สถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยไข่เขียด - วังกอง  และสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนดู่  ซึ่ง
ข้อบัญญัติสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าได้ประกาศใช้บังคับใช้เป็นเวลานานแล้ว  เห็นควร
มีการทบทวนและจัดท าข้อบังคับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าห้วยไข่เขียด – วังกอง  เพื่อ
เป็นประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้น้ า  และการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา ร่างข้อบังคับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน  เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2564  
จะปรากฏในรายละเอียดท่ีได้แจกจ่ายให้กับทางสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านได้
พิจารณา  ดังนี้ 

ร่ำง 
ข้อบังคบัองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสองคอน 

ว่ำด้วย กำรบรหิำรกิจกำรสถำนสีูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ พ.ศ. 2564 
.................................................. 

 

 อาศัยอ านาจตามความใน  หมวด 2 การบริหารกิจการสถานีสูบน้ า ข้อ 6  แห่งข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า พ.ศ. 2551 (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการเอง)  และหมวด 1  ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้  โดยมี
อ านาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการสถานีสูบน้ าและแต่งต้ังพนักงาน เพื่อด าเนินการตามข้อบัญญัติ
นี้    องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน จึงได้ออก ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ว่าด้วยการ
บริหารกิจกรรมสถานีสูบน้ าไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า“ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ว่าด้วยการบริหารกิจการ
สถานีสูบน้ า พ.ศ. 2564  (กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนด าเนินการเอง) ”  

 ข้อ 2 น้ าในพื้นท่ีบริการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หรือท่ีมาจากแหล่งอื่นๆ   หมายถึง  น้ าท่ีสูบมาจาก
สถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า  ห้วยไข่เขียด-วังกอง  เท่านั้น 

 ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อบังคับอื่นใดท่ีได้มีบทบัญญัติไวแ้ล้วในระเบียบนี้หรือ ซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้เสีย
ท้ังส้ิน 

หมวด 1 

เง่ือนไขกำรรับสมัครสมำชิก 

.............................. 

 ข้อ 5 การสมัครสมาชิกของผู้ใช้น้ าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเริ่มแรก 100 บาท และจะขอคืนใน
ภายในหลังมิได้ ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม     โดยผู้สมัครได้กรอกใบสมัครสมาชิกผู้ใช้น้ าตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน   จะก าหนด 

 ข้อ 6 สมาชิกผู้ใช้น้ าต้องเป็นผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีท าการเกษตรอยู่ในเขตบริการของ
สถานีสูบน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  โดยผู้นั้นจะมีสิทธิ์ในท่ีดินส าหรับท าการเกษตร หรือใน
ฐานะผู้เช่าก็ได้  
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หมวดที่ 2 

สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก 

.............................. 

 ข้อ 7 สมาชิกผู้ใช้น้ า  มีสิทธิ์ในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารกิจการสถานีสูบน้ า   
และต้องมีส่วนร่วมในการตัดหญ้าลอกคลองส่งน้ าให้สามารถสูบน้ าเข้าพื้นท่ีท าการเกษตรได้โดยสะดวก 

 ข้อ 8 สมาชิกผู้ใช้น้ ามีสิทธิ์ได้รับน้ าเพียงพอต่อการใช้น้ าเพื่อท าการเกษตร    ตามท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน เป็นผู้จัดสรรใช้น้ า 

 ข้อ 9 สมาชิกผู้ใช้น้ ามีหน้าท่ี ต้องให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ในการดูแล
ทรัพย์สินของสถานีสูบน้ า หรือ เมื่อมีการร้องขอ 

 ข้อ 10 สมาชิกผู้ใช้น้ ามีหน้าท่ีต้องเสียค่าอัตราค่าน้ า และค่าบริการและค่าธรรมเนียม ตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน เรียกเก็บจากสมาชิก 
 

หมวด 3 

ก ำหนดเวลำกำรสูบน  ำและพื นที่กำรเกษตรที่จะได้รับน  ำ 

..................................... 
 

ข้อ 11 การก าหนดสูบน้ าให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ าได้ 2 ฤดู คือฤดูข้าวนาปี และฤดูท านาปรัง หมายความ
ถึงการท าถั่วเหลือง ข้าวโพด และการท าเกษตรอื่นๆ 

(1) ก าหนดระยะเวลาสูบน้ า   ในระหว่าง เวลา 07.00 – 18.00 น.   แต่ถ้าน้ ายังไม่เพียงพอ  ก็
สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนเวลาให้สามารถยืดหยุ่นได้  แต่ได้ไม่เกินเวลา  24.00 น.  เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน
ประชาชนท่ีมีบ้านเรือนใกล้สถานีสูบน้ า       ท้ังนี้การขออนุญาตการเปิดใช้น้ าต้องมีการท าเป็นหนังสือ   เพื่อ
เสนอขออนุมัติต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

(2) พื้นท่ีท่ีจะได้รับน้ า (พื้นท่ีตามสัญญาขอรับบริการขอใช้น้ าในฤดูการผลิตในปีนั้น) 

ข้อ 12 พื้นท่ีท่ีจะได้รับน้ า   จะต้องเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมของสมาชิกผู้ใช้น้ า   และสมาชิกต้องท า
สัญญาจ่ายค่าอัตราค่าน้ า ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และได้ตัดหญ้าลอกคลองส่งน้ าเรียบร้อยเสียก่อน 

ข้อ 13 องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ขอสงวนสิทธิ์อันใดท่ีเกี่ยวกับการก าหนดเวลาการสูบน้ า 
และพื้นท่ีท าการเกษตรท่ีจะได้รับน้ า  เมื่อปรากฏว่าผู้ใช้น้ ามิได้จ่ายอัตราค่าน้ า  หรือมีสมาชิกแจ้งความจ านงขอ
ใช้น้ าจ านวนน้อย ไม่คุ้มค่าต่อการบริหารจัดการ    หรือยังไม่ได้ตัดหญ้าลอกคลองส่งน้ าเรียบร้อยก่อนสูบน้ า     
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน อาจจะพิจารณางดสูบน้ าในครั้งนั้นไว้ก่อนก็ได้ 
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หมวด 4 

อัตรำค่ำน  ำ ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจำกสมำชิก 

 ....................................... 
 

ข้อ 14 อัตราค่าน้ า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ให้ใช้อัตราดังนี้ 

(1) พื้นท่ีท าการเกษตรฤดูท านา  แยกเป็น 

  -ปลูกข้าวนาปี     ไร่ละ 300 บาท        

  -ปลูกข้าวดอ     ไร่ละ 250 บาท        

(2) พื้นท่ีท าการเกษตรท าถั่วเหลือง    ไร่ละ 250 บาท        

(3) พื้นท่ีท าการเกษตรท าข้าวโพด     ไร่ละ 300 บาท        

เฉพาะการท าข้าวโพด องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  จะพิจารณาลดหย่อนค่าธรรมเนียมการ
จัดเก็บ ตามปริมาณการจ่ายน้ าให้แก่เกษตรกรด้วยก็ได้ 

(4) พื้นท่ีท าการเกษตร โดยกรณีผันน้ าโดยใช้เครื่องสูบน้ าต่อจากคลองส่งน้ า หรือพื้นท่ีรับน้ าแล้วแต่
กรณี อีกทอดหนึ่ง ให้คิด ครึ่งราคา ของอัตราท่ีก าหนดไว้ 

กรณีพื้นท่ีท าการเกษตร ค านวณ ไม่ถึง หนึ่งไร่ หรอืมีเศษของไร่   ให้คิดอัตราค่าน้ า ตามสัดส่วนของ
พื้นท่ี 

ข้อ 15 ระยะเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกผู้ใช้น้ า 

 - ฤดูนาปี อัตราบริการนาปี จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน เดือน ธันวาคม ของทุกปี 

 - ฤดูนาปรัง อัตราค่าบริการนาปรัง (ถ่ัวเหลือง ข้าวโพด และการท าการเกษตรอื่นๆ จะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมใน เดือน เมษายน ของทุกปี 

ข้อ 16 ค่าปรับ  กรณีสมาชิกผู้ใช้น้ าละเมิด  ต่อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องการบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2551   และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนว่าด้วยการบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ าไฟฟ้า ห้วยไข่เขียด-วังกอง   ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือได้ท าการสอบสวนว่าได้ละเมิดจริง  
สมาชิกผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าเปรียบเทียบปรับ  รายละไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้งท่ีกระท าละเมิดต่อข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษ ด าเนินคดี ท้ัง
ทางแพ่งและอาญา กับผู้กระท าความผิดได้ 

ข้อ 17 อัตราค่าน้ า และค่าธรรมเนียมตามวรรคแรก  องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงแก้ไข อัตราค่าน้ า ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมได้   เมื่อเห็นว่าอัตราไม่เหมาะสมตาม
ภาวะเศรษฐกิจ  ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  จะประกาศให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบล่วงหน้าให้ทราบ
ทุกครั้งไป 
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หมวด 5 

เง่ือนไขเก่ียวกับกำรขอใช้น  ำ กำรยกเลิกกำรใช้น  ำ 

………………………………….. 
 

ข้อ 18 สมาชิกผู้ขอใช้น้ าต้องมาท าสัญญาขอรับบริการขอใช้น้ า กับ องค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอน ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด  โดยใช้แบบสัญญาท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ก าหนด ของฤดูท านา   
หรือตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ข้อ 19 สมาชิกผู้ใช้น้ าสามารถขอยกเลิกใช้น้ าดังกล่าวได้  ท้ังนี้ต้องแจ้งให้  องค์การบริหารส่วนต าบล
สองคอน ตามแบบท่ีก าหนด และองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้อนุมัติเสียก่อน    จึงจะถือว่าได้รับการ
บอกเลิกการใช้น้ า 

                               จึงขอความเห็นชอบให้สภาพิจารณาอนุมัติต่อไป   
  

ประธานสภา   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้น าเสนอเรื่องเพื่อขอให้
พิจารณาปรับปรุงข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนว่าด้วย การบริหาร
กิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  ประจ าปี  2564  ดังกล่าวต่อสภาข้างต้น มีสมาชิก
สภาท่านใดมีประเด็นท่ีจะซักถามหรือมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญ 

ท่ีประชุม   ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซักถาม  
ผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางกันอย่างเป็นจ านวนมาก ซึ่งประธานสภาฯก็ได้อนุญาตให้ 
สมาชิกฯผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย
โดยสลับกับอนุญาตให้ผู้บริหารฯได้ช้ีแจงตอบประเด็นปัญหาเป็นระยะๆซึ่งท่ีประชุม
ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯผู้ใดประสงค์ท่ีจะอภิปราย  
และแสดงความคิดเห็นอีก 

ประธานสภา   ตามท่ีท่านได้แสดงความคิดเห็น  และอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติการ 
                               ปรับปรุงข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนว่าด้วย การบริหารกิจการสถานี

สูบน้ าด้วยไฟฟ้า  ประจ าปี  2564  แล้ว  มีสมาชิกสภาท่านใด  มีประเด็นข้อสงสัย
จะซักถามเพิ่มเติม  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมท่านสมาชิก สภาฯ  ผู้ใดท่ี
เห็นว่าสมควรอนุมัติร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ว่าด้วย การ
บริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  ประจ าปี  2564    โปรดยกมือครับ   (สมาชิก
สภา อบต.  ยกมือ  16  ท่าน) 

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ว่าด้วย 
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  ประจ าปี  2564    โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือ
มีความเห็นแย้ง   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  เห็นชอบ 16   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
  ไม่มาประชุม -      เสียง 
  งดออกเสียง 1     เสียง 
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ประธานสภาฯ            ท่านสมาชิกสภา อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขณะนี้เราก็ได้
ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และขณะนี้ เป็นเวลา  12.00  น.  
กระผมขอพักการประชุมไว้เพียงแค่นี้ก่อน  เพื่อพักรับประทานอาหาร
กลางวันก่อน  แล้วเราจะมาประชุมในระเบียบวาระท่ี  5.6  ต่อในเวลา  
13.00 น.  เชิญพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

เลขานุการสภา    บัดนี้ เวลา 13.00 น. ผมขอด าเนินการตามข้อ 25 ได้ตรวจสอบ
รายช่ือสมาชิกสภาอบต.ท่ีได้ลงช่ือไว้ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภา 
ทุกท่านเข้าท่ีประชุม มีสมาชิกสภา อบต.อยู่ในห้องประชุมครบองค์ประชุม  
จ านวน  17  คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญท่านประธานสภา 
อบต.สองคอนประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

5.6   เร่ืองพิจำรณำจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อจ่ำยให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี ยยังชีพ   
  ผู้สูงอำยุค้ำงจ่ำย 

ประธานสภาฯ                 ต่อไปเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์
รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค้างจ่ายขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนทุก
ท่านได้พิจารณาตามโครงการให้ละเอียดรอบคอบ  ดังนั้นจึงขอให้ทางผู้บริหาร  
อบต.  ได้ช้ีแจงและน าเสนอหลักการและเหตุผลความจ าเป็น  เพื่อให้สมาชิกสภาได้
พิจารณาได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติต่อไป  และก่อนท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
สองคอน  จะได้น าเสนอหลักการและเหตุผลในการขออนุมัติ    ขอเชิญนางสาว
ขนิษฐา  ผุยดา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  ในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบ  
ข้อบังคับ  หนังสือส่ังการหรือท่ีเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสะสมให้ทางสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบ   

นางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ก่อนอื่น 
ผู้อ านวยการกองคลัง      ท่ีทางสภาอบต.   จะลงมติอนุมัติใดๆ   ในการอนุมัติจ่ายเงินสะสม   ด าเนินการท่ี

ผู้บริหาร  อบต.   จะได้น าเสนอนั้น   ดิฉันมีเรื่องท่ีจะช้ีแจงความท าเข้าใจให้ทุกท่าน
ได้ทราบ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวข้อง  ก่อนการ
พิจารณาตัดสินใจลงมติอนุมัติใดๆ  ให้ระเอียดรอบคอบ  เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้และไม่ให้มี
ปัญหาในภายหลัง   ในการจ่ายจากเงินสะสมต้องมีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องท า  
และสามารถอธิบายได้ท้ังทางสภาและผู้บริหาร ตลอดจนการตรวจสอบจากฝ่าย
ตรวจสอบ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง. หรือจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือจากจังหวัด และอ าเภอเป็นต้น  หรือแม้กระท่ังสามารถตอบ  
และอธิบายให้ประชาชนได้  คือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561     
ข้อ 4 วรรคสอง  ก าหนดว่า  “ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้  ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการ
ปฏิบัติ วรรคสำม ก าหนดว่า “ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจตามวรรค
สองให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้” ข้อ 
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                             56 ก าหนดว่า “ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นรายจ่ายประจ าปีท่ีเกิดขึ้นในปีใด ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายในปีนั้นไปจ่าย” และ ข้อ 89 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายก าหนด  ดังนั้น  จึงน า
เรียนเสนอพอสังเขปตามระเบียบ  และขั้นตอนท่ีกล่าวมาข้างต้นให้สมาชิกสภา อบต.  
ทุกท่านน าไปประกอบการพิจารณาอนุมัติการจ่ายจากเงินสะสม  และกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป  และขอช้ีแจงเกี่ยวกับข้อมูลเงินสะสม/ส ารอง
จ่ายท่ีจ าเป็น ณ วันท่ี 31  มกราคม 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
ขอน าเรียนทุกท่านดังนี้ ค่ะ  

 
                               ส าหรับเงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสม

ท่ีต้องส่งฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว เป็นเงิน  14,999,366.53  บาท  ส ารอง
จ่ายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน 0.00  บาท  คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้ ณ 
ปัจจุบัน เป็นเงิน 14,999,366.53  บาท  ส ารองงบบุคลากร (ประมาณ 6 เดือน) 
เป็นเงิน 6,004,980.00  บาท  ส ารองจ่ายประจ าท่ีจะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า  
เป็นเงิน 1,822,500  บาท เงินสะสมคงเหลือ 7,171,886.53  บาท ส าหรับกรณี  
สาธารณภัย 50% เป็นเงิน 3,585,943.27  บาท และ น าไปจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านห้วยไข่เขียด  90,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณท่ี
สามารถน าไปใช้ได้  3,495,943.27  บาท  ในการนี้ขออนุมัติเงินสะสม  เพื่อท่ีจะ
น าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 

ประธานสภา  ขอขอบคุณ นางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการ
แทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ท่ีได้ช้ีแจงระเบียบกฎหมายทาง
ราชการเกี่ยวกับการจ่ายจากเงินสะสม  และข้อมูลสถานะการเงินการคลัง ให้สมาชิก
สภา อบต. รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ     

ประธานสภา                           ต่อไปขอเรียนเชิญนายก อบต.  ในฐานะผู้บริหารได้น าเสนอรายละเอียดใน
การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค้างต่อ
สภา  ขอเรียนเชิญ 

นายก  อบต.   ขอขอบคุณประธานสภา  และขอน าเสนอรายละเอียดของผู้บริหารท่ีจะขอ
อนุมัติจากสภา อบต.  แห่งนี้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล      สอง
คอนน าไปบริหารเงินงบประมาณด าเนินตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  คือจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค้างจ่าย  โดยสืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบ้ียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคมส าหรับกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกวิธีรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ 
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                               หรือบัญชีของผู้รับมอบอ านาจ  ส่วนในกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกวิธีรับเงินสดหรือผ่านผู้รับ
มอบอ านาจเป็นเงินสด  กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  
ได้รับรายงานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารทางระบบอิเล็กทรอนิกสฯ ต้ังแต่
เดือน มิถุนายน - กันยายน  2563  ท่ีกรมบัญชีกลางสงใหองคการบริหารสวน
ต าบลสองคอน   เพื่อใชในการตรวจสอบและเปนหลักฐานการจาย  ปรากฏว่า
กรมบัญชีกลางไดโอนเงินเขาบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  เพื่อจ
ายเปนเงินสดใหแกผูมีสิทธิ จ านวน  2  ราย  ดังนี้ 
1. นางจิราภรณ์  เทพอินทร์  จ านวน 4 เดือนๆละ 600  บาท  เป็นเงิน  2,400.- 

บาท 
2. นางราตรี  อุ้ยแก้ว จ านวน  4  เดือนๆละ 600  บาท เป็นเงิน 2,400.- บาท 

                              รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  4,800.-  บาท (ส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
                              ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้รับเงินดังกล่าวเป็นเงินรายได้ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  เรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ดังกล่าว  
ซึ่งเป็นรายการท่ีค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นรายจ่ายปีเก่า  จึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ได้  เพื่อใหการเบิกจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุค้างจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามระเบียบ  จึงมีเหตุผล
และความจ าเป็นท่ีจะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอน  โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล    สองคอนมียอดเงินสะสมงบแสดงฐานะ
การเงิน  ณ  วันท่ี  31  มกราคม  2564  ตรวจสอบสถานการณ์คลังจากหน่วยงาน
คลังแล้วมีเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้  3,086,143.23 .-  บาท (สามล้านแปดหมื่น
หกพันหนึ่งร้อยส่ีสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)  โดยขออนุมัติต่อสภาเพื่อจ่ายให้กับผู้มี
สิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค้างจ่าย   

                             จ านวน  4,800.-บาท  (ส่ีพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยยังคงเหลือยอดเงินสะสมแสดง
ฐานะการเงินอยู่จ านวน  3,081,343.23  บาท  (สามล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
ส่ีสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์)    ดังนั้น  กระผมจึงขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้จ่ายจากเงิน
สะสม  ตามรายละเอียดข้างต้นท่ีน าเสนอแล้ว  ส าหรับข้อระเบียบกฎหมายการจ่าย
จากเงินสะสมตามท่ีนางสาวขนิษฐา  ผุยดา  ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้ช้ีแจงให้ทราบแล้ว  จึงขอความเห็นชอบให้
สภาพิจารณาอนุมัติต่อไป   

ประธานสภา   ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้น าเสนอรายละเอียดใน
การขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสมดังกล่าวต่อสภาข้างต้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีประเด็นท่ี
จะซักถามหรือมีข้อสงสัยขอเรียนเชิญ 

ท่ีประชุม  ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาฯ ได้มีการแสดงความคิดเห็นอภิปรายและซักถาม  
ผู้บริหารกันอย่างกว้างขวางกันอย่างเป็นจ านวนมาก ซึ่งประธานสภาฯก็ได้อนุญาตให้ 
สมาชิกฯผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายได้แสดงความคิดเห็นหรือ
อภิปรายโดยสลับกับอนุญาตให้ผู้บริหารฯได้ช้ีแจงตอบประเด็นปัญหาเป็นระยะๆซึ่งท่ี
ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจนกระท่ังไม่มีสมาชิกฯผู้ใดประสงค์ท่ีจะ
อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นอีก 
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ประธานสภา  ตามท่ีท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการขออนุมัติการ

จ่ายเงินสะสม  เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุค้างจ่ายมี
สมาชิกสภาท่านใด  มีประเด็นข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติม  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผม
ขอมติท่ีประชุมท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ใดท่ีเห็นว่าสมควรอนุมัติการจ่ายเงินสะสมเพื่อ
จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค้างจ่าย  โปรดยกมือครับ   (สมาชิกสภา 
อบต.  ยกมือ  16  ท่าน) 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุค้างจ่าย  โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือมีความเห็นแย้ง   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  เห็นชอบ  16   เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
  ไม่มาประชุม -      เสียง 
  งดออกเสียง 1     เสียง 
 
ระเบียบวำระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ใดมีเรื่องท่ีจะเสนอในท่ีประชุม

ทราบหรือไม่ครับขอเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกิตติ
พงษ์  เอียวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  1  กระผมมี
เรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  1  เรื่องคือ  กระผมอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบล
สองคอน  ออกไปส ารวจท่ีติดต้ังแผงโซลาเซลล์ว่าจุดท่ีติดต้ังอยู่นั้น แสงสว่างเพียงพอ
ไหม  หรือมีปัญหาตรงใดหรือเปล่าจะได้ทราบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนครับ  กระผมก็มีเรื่องท่ีจะเสนอเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางนภัสวรรณ  ทิพปัญญา       เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางน
ภัสวรรณ  ทิพปัญญา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  2  
ดิฉันต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนท่ีช่วยด าเนินการซ่อมแซมไฟ
กิ่งให้ ตอนนี้ใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ  และดิฉันมีเรื่องท่ีเสนออีกหนึ่งเรื่องคือ  
ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว  น้ าท่ีจะน ามาใช้ในการเกษตรเริ่มไม่เพียงพอ  จึงอยากขอ
ความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นางจ ารัส  ท้าววงษ์        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางจ ารัส       ท้าว
วงษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  3  ดิฉันมีเรื่องท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุม  คือ อยากขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนต าบล   สอง
คอน ช่วยด าเนินการซ่อมแซมถนนซอยร่วมใจ และซอยโป่งเป็ดให้ด้วยค่ะ ประชาชน
สัญจรไปมาไม่สะดวกค่ะ 
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นายสาลี  จันท าโรง   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสาลี  จันท า
โรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  4  กระผมก็มีเรื่องท่ีจะ
เสนอ  1  เรื่องครับ  คือ อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ช่วยด าเนินการ
ซ่อมแซมไฟกิ่ง  จ านวน  3  จุด  คือ  1.  ทางเข้าหมู่บ้านห้วยสูน  2.  ส่ีแยกบ้าน
นายบุญเทียน  เทียมกามา  และ  3.  หน้าบ้านนายมาตร  เทพอินทร์  กระผมมีเรื่อง
ท่ีจะเสนอเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายสังเวียน  พันแพง    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสังเวียน  พันแพง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  5  กระผมมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบ  จ านวน  2  เรื่อง  คือ  เรื่องท่ี  1  ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว  แหล่ง
น้ าเริ่มแห้งขอด  ประปาหมู่บ้านก็ไหลไม่สะดวก  ประชาชนเดือดร้อน เพราะน้ าท่ีใช้
อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ จึงอยากขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนต าบลสอง
คอน หากว่าประชาชนมาขอน้ าก็อยากให้อ านวยความสะดวกให้ชาวบ้านด้วยนะครับ  
ส่วนเรื่องท่ี  2  กระผมอยากจะขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนนะ
ครับ ท่ีอ านวยความสะดวกเรื่องการจัดท าเอกสารให้กับชาวบ้านท่ีเขาเดือดร้อนช่วง
วันหยุด  ขอบคุณครับ 

นางเอี่ยม  แก้ววังอ้อ      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางเอี่ยม       แก้ว
วังอ้อ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  6  ดิฉันมีเรื่องท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมทราบ  คือ ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง  น้ าประปาหมู่บ้านแห้งขอด  
ส่งผลให้น้ าไหลไม่สะดวก  ก็อยากขอฝากองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนด้วยนะ
คะ  หากมีชาวบ้านมาขอน้ าก็ขอให้อ านวยความสะดวกใหดิ้ฉันก็มีเรื่องท่ีจะเสนอ
เพียงเท่านี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นางแสงรุณ  สีกา          เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางแสงรุณ  สีกา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  7  ดิฉันอยากสอบถามว่า
โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านเขาจะเข้ามาด าเนินการให้หรือไม่ค่ะ  เพราะ
ช่วงนี้น้ าเริ่มขาดแคลนแล้ว อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ช่วย
ด าเนินการติดตามให้ด้วยนะคะ  และอีกเรื่องหนึ่งคือ อยากให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอนช่วยด าเนินการย้ายแผงโซล่าเซลล์ตรงบริเวณบ้านนางถ่วง         ดวง
ดีประเสริฐ ไปติดต้ังตรงบริเวณระหว่างบ้านนางเขียน  หนุนอุด  กับบ้านนางพรธนา  
เด็ดขาด  และอยากให้เอาหลอดไฟไปติดไว้ตรงบ้านนางถ่วง  ดวงดีประเสริฐ แทน 
เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นไม้ปกคลุม ท าให้แสงสว่างไม่เพียงพอค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางรัดดา  เพียงตา   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางรัดดา     เพียง
ตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ท่ี  8  ดิฉันมีเรื่องท่ีจะเสนอ 
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                              ต่อท่ีประชุม คือ อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ช่วยด าเนินการซ่อมแซม
ไฟกิ่งตรงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวนาให้ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

 
นายม่วน  สอนงอก        เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายม่วน  สอน
งอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  หมู่ ท่ี  9  กระผมมีเรื่องท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมคือ  อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนส่งเจ้าหน้าท่ีไปช่วย
ดูแลการขุดอ่าง  ซอย  1  ให้หน่อยครับว่าความลึก  ความกว้าง  ได้ตามแบบแปลน
หรือไม่ อาศัยแต่ชาวบ้านเกรงว่าจะไม่ได้หรือตรงตามแบบแปลนท่ีก าหนดไว้ครับ 

 
ก านันต าบลสองคอน      เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผมนายวรากร    ค า
อ้าย  ก านันต าบลสองคอน  กระผมมีเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  ดังนี้  เรื่อง  
โครงการโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน  ท้ังของหมู่บ้านห้วยไข่เขียด  และของ
หมู่บ้านโพนดู่ อยากจะให้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน ติดตามผู้รับเหมามา
ด าเนินการให้ได้  ไม่อยากให้ปล่อยผ่านเลยไปจนได้คืนเงินอุดหนุน หรือ หากเจาะบ่อ
น้ าไม่ได้ไม่มีน้ า ก็อยากให้เอาแต่แผงโซลาเซลล์ไว้  น่าเสียดายหากต้องคืนท้ังหมด  
เพราะมันมีประโยชน์ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ครับ   

 
นางค าแพง  เลิศลักษณ์สกุล     เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสองคอน  คณะผู้บริหาร  และผู้มีเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางค าแพง  
เลิศลักษณ์สกุล  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด  ดิฉันขออนุญาตตอบขอซักถามเรื่องท่ี  
1  เรื่องการขอน้ าเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นท่ีต าบลสอง
คอนนั้น ซึ่งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ประชาชนสามารถร้องขอให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสองคอนช่วยบริการน้ าไปอุปโภคได้  ซึ่งประชาชนสามารถเขียนค าร้องท่ีท่ีท า
การผู้ใหญ่บ้าน หรือก านันได้เลย  ให้ผู้น าท้องท่ีลงลายมือช่ือมา  แล้วน าไปส่งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนจะน าน้ า
ไปส่งให้ตรงจุดท่ีมีถังภัยแล้ง จะไม่มีบริการส่งน้ าให้แต่ละครัวเรือน  เนื่องจากในทุกๆ
ปีเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งในพื้นท่ีต าบลสองคอนมีประชาชนเกือบทุกหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภคในครัวเรือนท าให้  องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนไม่สามารถน า
น้อไปช่วยเหลือในครัวเรือนได้ทันกับความต้องการให้กับทุกครัวเรือนพร้อมๆกันได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  จึงได้ก าหนดแผนงานน าน้ าออกไปช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ี  โดยจะน าน้ าไปใส่ไว้ในถังภัยแล้งของหมู่บ้านให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในฤดูแล้งอย่างเท่าเทียมกัน จะมีกรณียกเว้นคือ 
บ้านท่ีอยู่ไกลชุมชนแต่ต้องอยู่บ้านหลังนั้นเป็นประจ า ไม่มีถังภัยแล้งอยู่ตรงบริเวณ
นั้น  ,บ้านหลังนั้นมีแต่ผู้สูงอายุ  หรือมีแต่ผู้พิการ จะพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะ  
นอกนั้นจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือ เอาน้ าไปเติมให้ตรงบริเวรท่ีมีถังภัยแล้งท่ีหมู่บ้าน
ก าหนดเท่านั้นค่ะ  เรื่องท่ี  2  เรื่องโครงการโซลาเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านห้วยไข่
เขียน  และหมู่บ้านโพนดู่  ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน  ได้ด าเนินการ 
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                              ท าหนังสือถึงผู้รับเหมาแล้ว ผู้รับเหมาจะด าเนินการน าตัวเจาะบ่อท่ีมีขนาดใหญ่

กว่าเดิมมาท าการเจาะหาน้ าให้ ซึ่งอยู่ในช่วงด าเนินการค่ะ    
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ใดมีเรื่องท่ีจะเสนอในท่ีประชุม

ทราบหรือไม่ครับ   ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภา พร้อมนี้ขอขอบ 
พระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณและขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุมเวลา   14.00  น. 
 
      (ลงช่ือ)      ดิเรก  บุญเทศ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
       ( นายดิเรก  บุญเทศ  ) 
             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ   
เมื่อ  9  กุมภาพันธ์  2564 
 

 (ลงช่ือ)           สังเวียน  พันแพง        ประธานกรรมการ 
                (นายสังเวียน  พันแพง) 

 
 

(ลงช่ือ)          กิตติพงษ์  เอียวงษ์        กรรมการ 
     (นายกิตติพงษ์  เอียวงษ์ ) 
 

 
(ลงช่ือ)            แสงรุณ  สีกา             กรรมการ 

        (นางแสงรุณ  สีกา)  
 

 
(ลงช่ือ)             ม่วน  สอนงอก     กรรมการ 

        (นายม่วน  สอนงอก) 
 

 
(ลงช่ือ)          จ ารัส  ท้าววงษ์        เลขานุการ 

      (นางจ ารัส  ท้าววงษ์)          
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  ในการประชุมสภาสมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2564 
 
                                  (ลงช่ือ)    เมฆินทร์  อินทะยศ     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน 
           (นายเมฆินทร์  อินทะยศ)  


